

Số: 14a/BC - UBND

Tân Dân, ngày 03 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác quản lý các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn xã Tân Dân giai đoạn từ 01/01/2022 đến 31/3/2023

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu về việc kiểm tra thực trạng và công tác thu, chi của các di tích xếp hạng trên địa bàn huyện năm 2023 giai đoạn 01/01/2022 đến 31/03/2023.

Ủy ban nhân dân xã Tân Dân xây dựng báo cáo về công tác quản lý các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn xã Tân Dân với các nội dung cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Tân Dân nằm ở phía bắc của huyện Khoái Châu, cách trung tâm huyện khoảng 3 km, có đường tỉnh lộ 379 và 377 chạy qua và đường huyện 383 và đường 57 chạy qua, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong và ngoài xã giao thương, buôn bán.

Phía Bắc giáp xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ.

Phía Đông giáp xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ.

Phía Nam giáp xã Ông Đình, huyện Khoái Châu.

Phía Tây giáp xã Dạ Trạch, huyện Khoái châu.

Toàn xã có 16480 nhân khẩu với 4769 hộ, được phân bố trên 7 làng (gồm 7 thôn) là: Thôn Thọ Bình, Thôn Bình Dân, thôn An Dân, thôn Dương Trạch, thôn Bãi Sậy 1, thôn Bãi Sậy 2, thôn Bãi Sậy 3. Toàn xã có 4 đình, 4 chùa, 01 đền, 01 Văn Chi. Trong đó có 02 di tích được công nhận cấp quốc gia(Văn Chi Bình Dân (Công nhận năm 1962) và đình làng An Dân(Công nhận năm 2020) 02 di tích được công nhận cấp tỉnh(đình Thọ Bình (công nhận năm 2009)và đền thờ Đức Thánh Đình(công nhận năm 2013)

Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa được các cấp chính quyền và nhân dân quan tâm, nhằm đáp ứng các nhu cầu tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là khách tham quan. Công tác bảo vệ, chỉnh trang, phục dựng lại hiện trạng các di tích được quan tâm.

Các di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật trên địa bàn xã đều có những nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam, đó chính là lòng hướng thiện, tinh thần “*Uống nước nhớ nguồn*” tôn thờ những người có công với nước, với dân. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về việc bảo

quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích đã xếp hạng. Ủy ban nhân dân xã thành lập thành lập Ban Quản lý di tích, nhằm bảo tồn, quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị di tích.

Ban quản lý di tích xã đã thực hiện tốt việc phối hợp với các Ban ngành đoàn thể trong xã tích cực hướng dẫn nhân dân chấp hành tốt Luật tôn giáo, tín ngưỡng, hướng dẫn nhân dân tham quan, tế lễ tại di tích, tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân.

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tham mưu, hướng dẫn, tuyên truyền

Sau khi có các Văn bản hướng dẫn triển khai của cấp trên, Ban quản lý di tích đã chủ động tham mưu với UBND xã để tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị di tích. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Di sản văn hóa và công tác phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: Trên hệ thống truyền thanh, thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, hội thi, hội diễn, tham quan học tập thực tế cho đối tượng là thành viên Ban quản lý di tích... nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn nguyên vẹn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

2. Việc thành lập, kiện toàn và hoạt động của Ban quản lý di tích;

Ban quản lý di tích được kiện toàn gồm các thành viên là các đồng chí lãnh đạo, công chức xã và đại diện cơ sở các thôn. Ban quản lý di tích giúp UBND xã thực hiện công tác quản lý, bảo vệ giữ gìn, khai thác di tích theo quy định, đặc biệt là công tác tu bổ và tôn tạo di tích, các thành viên có nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, quảng bá về những giá trị đích thực của di tích. Khai thác phát huy giá trị của di tích thông qua các hoạt động tổ chức lễ hội truyền thống và các hình thức hoạt động văn hoá khác trên cơ sở các quy định của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần của nhân dân.

- Trực tiếp nhận và đưa vào di tích những hiện vật, đồ thờ công đức phù hợp với tính chất của di tích để quản lý, sử dụng khi được cơ quan chuyên môn và cấp có thẩm quyền cho phép. Tham mưu giúp UBND xã, về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí công đức của di tích, thực hiện tốt chế độ công khai tài chính theo quy định.

3. Việc bố trí người trông coi tại di tích;

+ Các di tích trên địa bàn xã Tân Dân Hiện nay Ban quản lý bố trí 01 người trông coi tại di tích 24/24 giờ trên ngày, ngoài ra lực lượng an ninh thôn còn thường xuyên tuần tra bảo vệ vòng ngoài của các di tích, đảm bảo hoạt động đúng hướng dẫn, an toàn tài sản và vệ sinh môi trường tại di tích.

4. Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thu từ di tích (nguồn công đức, xã hội hóa) theo quy định của pháp luật;

Từ 01/01/2022 đến 31/3/ 2023 UBND xã, Ban quản lý di tích không tổ chức lễ hội và vận động công đức, xã hội hóa. Riêng chỉ có thôn An Dân tổ chức lễ hội vào làng đầu năm 2023 (Có báo cáo chi tiết của từng thôn)

Kết thúc năm tiểu ban tổng hợp báo cáo công khai với nhân dân trong làng về thu, chi sử dụng tiền công đức.

5. Việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, bão lụt, vệ sinh môi trường tại di tích;

- UBND xã đã tổ chức triển khai, bố trí, phân công lực lượng bảo vệ trong và vòng ngoài của di tích, giao lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra tại di tích nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm.

- UBND xã đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ tại các di tích trên địa bàn. Các di tích đều được trang bị bình chữa cháy và một số thiết bị, vật dụng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ khác như: Ống dẫn nước, xô, thùng ... Các di tích thường xuyên triển khai tu bổ các phương án phòng, chống cháy nổ theo từng giai đoạn.

- Ban quản lý di tích phân công, giao nhiệm vụ cho từng các thành viên thường xuyên tổ chức vệ sinh tại các ban thờ trong cung, khuôn viên trong và ngoài di tích. Giao các ban ngành đoàn thể tổ chức tổng vệ sinh nhân dịp các ngày kỷ niệm ngành và dịp tổ chức Lễ hội hàng năm.

6. Công tác tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh tại di tích.

Nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá của Lễ hội truyền thống, tuyên truyền các giá trị khu di tích lịch sử văn hóa, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong thực hành, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

7. Công tác quản lý hồ sơ khoa học di tích

Hiện nay tại UBND xã đang lưu giữ các hồ sơ khoa học của các di tích, Bằng chứng nhận được công nhận được treo tại các di tích.

III. KẾT QUẢ, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Kết quả

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện và chỉ đạo quan tâm sâu sát của Phòng văn hóa - thông tin huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính quyền xã. Ban quản lý di tích cơ bản đã tổ chức triển khai có hiệu quả trong công tác quản lý di tích trên địa bàn.

Sau khi có các Văn bản hướng dẫn triển khai của Phòng văn hóa thông tin huyện. Ban văn hóa đã tham mưu triển khai các văn bản về bảo tồn và phát huy giá trị di tích phù hợp với tình hình thực tế và khai thác giá trị di tích lịch sử, văn hoá có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền. Hàng năm, tổ chức cúng bái, tế lễ vào các ngày như: Lễ hội, ngày rằm, ngày sinh của các Đức thánh... những buổi này là những dịp hội tụ, góp phần hình thành sợi dây gắn kết cộng đồng, đem lại sự cân bằng cho đời sống tâm linh của cư dân sau những ngày lao động vất vả.

Du khách thập phương và nhân dân cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện nếp sống văn minh tại các di tích lịch sử văn hóa. Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; tiền, tài sản được dâng cúng, công đức, tài trợ được quản lý, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch. Phần lễ luôg đảm bảo trang trọng và đúng nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, không có hiện tượng mê tín dị đoan.

Trong thời gian qua, công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn xã luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ Tỉnh đến Huyện. Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích từ các nguồn thu từ các hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di tích và kinh phí từ xã hội hóa do tài trợ và đóng góp của tổ chức, cá nhân các di tích đã làm tốt công tác xã hội hóa, thu hút được sự đóng góp lớn từ các tổ chức, cá nhân.

2. Hạn chế

Do điều kiện ngân sách hạn hẹp, kinh phí dành cho công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử chưa đáp ứng được nhu cầu.

3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc

Do nguồn kinh phí chưa đáp ứng được nhu cầu sửa chữa.

IV. GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng - Chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành đoàn thể trong công tác quản lý và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn nguyên vẹn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

- Cần tăng cường mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý, hướng dẫn viên tại điểm cấp xã.

- Tiếp tục triển khai và duy trì các phương án phòng, chống cháy nổ và phòng ngừa trộm cắp tại các di tích.

- Cần có những phương pháp bảo quản sắc phong, cổ vật trước ảnh hưởng của thời tiết và tác động của môi trường.

- Cần chủ động kiểm tra, tăng cường các biện pháp bảo vệ, chống mối mọt để kịp thời ngăn chặn việc xâm hại, xuống cấp và giữ gìn môi trường cảnh quan di tích luôn sạch sẽ, tôn nghiêm.

Trên đây là báo cáo về công tác quản lý của các di tích xếp hạng trên địa bàn xã Tân Dân năm 2023 giai đoạn 01/01/2022 đến 31/03/2023.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng VHHT;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Xuân Huấn